

คำสั่ง

คำสั่งกรมประมง

ที่ ๑๓๙ / ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดตั้งกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

โดยที่การทำประมงในเขตทะเลน่านน้ำไทย และการขนส่งสัตว์น้ำทางเรือเป็นกิจกรรมการประมงที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมประมง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางความมั่นคงทางอาหารทางด้านเศรษฐกิจ และการจ้างงานของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อการทำการประมงดังกล่าวทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการทำประมงน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายของไทย และระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ และองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงให้จัดตั้งกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำเป็นหน่วยงานภายในโดยกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ ดังรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งหรือมีข้อความตรงกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอดิศร พร้อมเทพ)

อธิบดีกรมประมง



๓๑/๒ /รับ
/พิมพ์
/ตรวจ

โครงสร้างการแบ่งงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกองควบคุมการประมงน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	กองควบคุมการประมงน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ	<p>(๑) กำหนดเงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนดของเรือประมงไทยในการออกไปทำการประมงในเขตทะเลน่านน้ำไทยทั้งในทะเลเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง</p> <p>(๒) กำหนดเงื่อนไข ระเบียบ และข้อกำหนดการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยเรือประมงไทยทั้งในและน่านน้ำไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำประมงในเขตน่านน้ำไทย ทั้งในทะเลเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง</p> <p>(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>(๕) กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบให้การทำการประมงในเขตน่านน้ำไทยของเรือประมงไทยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และของรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๖) กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำโดยเรือประมงไทยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๗) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรการประมงในแหล่งทำการประมงน่านน้ำไทย และเพื่อบริหารจัดการการทำการประมงน่านน้ำไทยและการขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	
๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	<p>(๑) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน</p> <p>(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	กลุ่มความร่วมมือการทำงานประมงนอกน่านน้ำ	<p>(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการทำการประมงในน่านน้ำต่างประเทศและในทะเลหลวงรวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการทำการประมงของเรือประมงไทย</p> <p>(๒) ดำเนินการจัดเตรียมท่าที่และประเด็นเจรจา การสนับสนุนและสร้างโอกาสการทำงานประมงนอกน่านน้ำไทย ทั้งในเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง</p> <p>(๓) ดำเนินการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านประมงนอกน่านน้ำระหว่างไทยกับประเทศต่างๆที่มีศักยภาพและเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ ตลอดจนจนบริหารและดำเนินโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) วิเคราะห์ ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>(๕) เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องโอกาสในการทำการประมงทะเลนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	
๓	กลุ่มกำกับการทำงานประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ	<p>(๑) กำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการทำการประมงของเรือประมงไทยในทะเลนอกน่านน้ำ ไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) กำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงในเขตน่านน้ำไทย และนอกน่านน้ำไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับชาวประมงและผู้ประกอบการในเรื่องเงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการทำการประมงในเขตนอกน่านน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย</p> <p>(๔) จัดให้มีการฝึกอบรม และรับรองผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Observer on Board) เพื่อปฏิบัติงานบนเรือประมงไทย</p>	

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>(๕) ประสานงาน ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือ</p> <p>(๖) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือ</p> <p>(๗) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงนอกลำน้ำไทย และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือประมงไทย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์สถานะทรัพยากรการประมงในแหล่งทำการประมงนอกลำน้ำไทย และเพื่อบริหารจัดการการทำการประมงในเขตทะเลนอกลำน้ำไทยและการขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	
๔	กลุ่มเฝ้าระวังและติดตาม การทำการประมงนอกลำน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ	<p>(๑) เฝ้าระวัง และติดตาม การเดินเรือ การทำการประมงนอกลำน้ำของเรือประมงไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายของไทย และเงื่อนไขข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) เฝ้าระวัง และติดตาม การเดินเรือ และการขนถ่ายสัตว์น้ำของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำไทยทั้งในและนอกลำน้ำไทยให้เป็นไปตามกฎหมายของไทย และเงื่อนไข ข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและรัฐชายฝั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต และการรับรายงานการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำของเรือประมงไทย</p> <p>(๔) ติดตาม ตรวจสอบการรายงานตามระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Reporting System) ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกลำน้ำไทย และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๕) ติดตาม ตรวจสอบผ่านระบบการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System) ของเรือประมงไทยทำการประมงนอกลำน้ำไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของไทยเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๖) ดำเนินการให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือปฏิบัติงานบนเรือประมงไทยตามข้อกำหนด</p> <p>(๗) ประสานงาน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการณ์บนเรือระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(๘) รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อเรือประมงไทย</p>	

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>นอกน่านน้ำหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ทำผิดกฎหมาย</p> <p>(๙) วิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังและติดตามการทำการประมงนอกน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนากระบวนการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	
๕	กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ	<p>(๑) ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการรายงานเข้าออกท่าของเรือไทยที่ไปทำการประมงนอกน่านน้ำ และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๒) ประสานและปฏิบัติในการตรวจเรือ เครื่องมือประมง อุปกรณ์และระบบการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของเรือประมงไทยที่ออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ออกและกลับเข้าท่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของไทยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและรัฐชายฝั่งที่ควบคุมพื้นที่การประมง</p> <p>(๓) ประสานและปฏิบัติในการตรวจสอบการขนส่งสัตว์น้ำขึ้นท่าของเรือประมงไทยที่ไปทำการประมงนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๔) รวบรวม ตรวจสอบและประเมินข้อมูลการทำการประมงจากสมุดบันทึกการประมง หรือสมุดบันทึกการทำประมงอิเล็กทรอนิกส์ ผลการจับสัตว์น้ำและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องของเรือประมงไทยที่ไปทำการประมงในทะเลนอกน่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับการขออนุญาตทำการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๕) ตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงนอกน่านน้ำโดยเรือประมงไทย และที่บรรจุทุกในเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ</p> <p>(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	

กองควบคุมการประมงน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ	๒๗
อำนวยการสูง (นายเข้มชาติ จิวประสาท)	

บริหารทั่วไป	๑
เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปง/ชง	๑

กลุ่มความร่วมมือการทำ การประมงน่านน้ำ	๗
นักวิชาการประมง ชพ	๑

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ ๓
 นักวิชาการประมง ปก/ชก ๓

กลุ่มกำกับการทำประมงน่านน้ำ และการขนถ่ายสัตว์น้ำ	๖
นักวิชาการประมง ชพ	๑

นักวิชาการประมง ปก/ชก ๕

กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามการทำ การประมงน่านน้ำและการ ขนถ่ายสัตว์น้ำ	๖
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ	๑

นักวิชาการประมง ปก/ชก ๔
 เจ้าหน้าที่งานประมง ปง/ชง ๑

กลุ่มตรวจสอบเรือประมงนอก น่านน้ำและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ	๖
นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ	๑

นักวิชาการประมง ปก/ชก/ชพ ๑
 นักวิชาการประมง ปก/ชก ๓
 เจ้าหน้าที่งานประมง ปง/ชง ๑